



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรอบรู้ ความรู้ และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคล
เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน ๑ อัตรา รับเงินเดือน
๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน หรือตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ
กำหนดการสอบคัดเลือกดังกล่าว ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี

บัดนี้ การดำเนินการสอบภาคความรอบรู้ ความรู้ และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรอบรู้ ความรู้ และ
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน ๗ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิทย์ งามสุด)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรอบรู้ ความรู้ และความสามารถที่ใช่เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
๑	๐๐๑	นางสาวกุลธิดา โล่ห์เงิน	วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒	๐๐๓	นายวันชัย ศักดิ์อุดมพงศ์	ห้องประชุมชั้น ๒
๓	๐๐๕	นางสาวอังคณา แสงศรี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
๔	๐๐๖	นางสาวศิยาภรณ์ รัตนสังข์	รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น.
๕	๐๐๗	นางสาวสุพัตรา แต่งงาม	
๖	๐๐๘	นายเจนภพ อยู่เจริญ	
๗	๐๑๐	นางสวณันทมน เขียวอ้น	